



สาร

สารานุกรมสุขอนามัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2555

ใกล้ชิดชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ



กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
หลายเขตเมืองอุทัยฯ [อ่านต่อหน้า 3](#)



สสง.อุทัยธานี
นำบริการสู่ผู้รับอย่างประทับใจ

[อ่านต่อหน้า 3](#)





ทุกทิศ ทิวอุทัย



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นำทีมแถลงข่าวสื่อมวลชนเรื่องการจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งทั้งสองงานจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เฝ้าฯ บรรยายกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี แก่บุคลากรสาธารณสุข เพื่อเป็นหลักในการนำทางการทำงานพัฒนาสุขภาพชาวอุทัยฯ เมื่อ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์



ชาวสาธารณสุขอุทัยธานียกขบวนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาสามัคคี ของหน่วยราชการต่างๆ ตามนโยบายของนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เมื่อปลายเดือนกันยายน งานนี้ นพ.อดิสรณ์ วรรณะศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เอาจริงลงทุนตัวเข้มนักกีฬาด้วยตนเอง บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและสามัคคี ปิดท้ายด้วยการแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นำคณะผู้บริหารสาธารณสุขของอุทัยธานีขึ้นไปประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ เดือนกันยายน ที่ห้องประชุม อบต.แก่นมะกรูด เพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดีและตอบสนองนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด



จังหวัดอุทัยธานีขานรับนโยบายการสร้างหมอครัวเรือน ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอย่างใกล้ชิดตามระบบ โดย นพ.โชคราชันย์ ชัยฤกษ์สุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉางทำการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานสู่ผู้แทนสาธารณสุขระดับอำเภอ เมื่อ ตุลาคม ที่สสจ.อุทัยธานี



สสจ. อุทัยธานี นำบริการ สู่ผู้รับอย่างประทับใจ

นพ.พุลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า งานบริการประชาชนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อันประกอบไปด้วยการขอใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนสิทธิต่างๆ การแจ้งคำร้อง ตลอดจนการบริการทันตกรรม นั้น แต่เดิมมีจุดให้บริการกระจายอยู่ตามกลุ่มงานต่างๆ ทำให้ประชาชนและผู้มาติดต่อมีความสับสนอยู่บ้าง อีกทั้งยังต้องเดินและขึ้นบันไดไปติดต่อราชการจึงเป็นความไม่สะดวกที่นำไปสู่การปรับปรุงครั้งนี้

ในปี 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงจัดการนำเอาบริการสำคัญเหล่านี้มาให้บริการที่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร เพื่อเป็นหมวดหมู่ยังความสะดวกและความสวยงาม ด้วยการรื้อถอนเปิดพื้นที่ห้องเก็บพัสดุและเวชภัณฑ์เดิม แล้วจัดสร้างหน่วยบริการต่างๆ ที่มีความสำคัญและต้องบริการประชาชน-บุคคลภายนอกให้มาอยู่ในบริเวณดังกล่าว ใกล้กับห้องประชาสัมพันธ์เพื่อการชี้แนะจุดบริการและเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย

นอกเหนือจากการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่แล้วในส่วนของกลุ่มงานผู้ให้บริการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชุมหารือถึงรายละเอียดในจุดที่จะทำการให้บริการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้กับระบบบริการในสถานที่ให้บริการแห่งใหม่ ซึ่งทั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการด้วยกระบวนการ PCHA ที่จังหวัดอุทัยธานีกำลังดำเนินการอยู่ในทุกๆ ส่วนขององค์กร โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การมีสุขภาพดีของประชาชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีกล่าวในที่สุด



บทความ หมายเหตุเมืองอุทัย

ประเทศไทยของเรามีการแก้ไขปัญหาสุขภาพและโรคภัยด้วยการสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน จนในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าบังเกิดผลสำเร็จ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยนั้นสูงมากขึ้น และกล่าวว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี 2567 โดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเองนั้น จะสังเกตได้ว่าเราห่างหายจากโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างยาวนานพอสมควร แต่ก็อาจจะมีโรคอุบัติใหม่มาจุกจิกกวนใจอยู่บ้างก็คงเป็นธรรมดา เพราะโลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จะให้อะไรๆ มันหยุดนิ่งย่อมไม่ใช่ความจริงเป็นแน่

ในความเปลี่ยนแปลงดังนี้วงการสาธารณสุขเราก็มีการปรับตัวตามอย่างต่อเนื่องให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์ ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ลำดับความสำคัญของปัญหา ตลอดจนกำหนดออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นจริงสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโรคและภัยสุขภาพได้ อีกทั้งยังมีการเพิ่มมุมมองไปยังเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่มีการคาดการณ์กันมากว่าอาจจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การเตรียมการในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น และแสดงถึงความเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสู่นาคตที่ทุกๆ ฝ่ายต่างก็เห็นด้วย

นพ.พุลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้เคยกล่าวให้ทัศนะว่า ในขณะที่ผลงานเก่าเริ่มแสดงออกถึงความสำเร็จหรือมีการตอบสนองในทางที่ดี องค์กรสาธารณสุขเองก็ควรได้ใช้โอกาสนี้เติมเต็มในการสร้างรูปธรรมให้แก่ภาพลักษณ์ของตน ด้วยการนำเสนอรูปแบบการบริการที่ดีสู่ประชาชน โดยการพัฒนาให้บริการสุขภาพเข้าสู่ระดับมาตรฐาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบพวงบริการ เน้นการเข้าถึงได้ง่ายและมีความครอบคลุมพื้นที่ ความรับผิดชอบ ปี 2556 จึงจะยังเป็นปีที่อุทัยธานีเราเข้มข้นในเรื่องนี้กันต่อ แล้วเชื่อมั่นว่าภาพที่ "ผู้ให้ก็เบิกบาน ผู้ให้บริการก็เชื่อมั่น" จะเริ่มปรากฏขึ้นที่บ้านเรา และเด่นชัดขึ้นในที่สุด





เล่าเรื่องด้วยภาพ



ประมวลภาพการจัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โรงเรียนบ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต โดยนำหลากหลายบริการไปมอบให้กับชาวบ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555